

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 08/9, đã xét nghiệm RT-PCR 7.709 mẫu (2.176 mẫu đơn, 5.533 mẫu gộp) cho 43.306 người và test nhanh 7.272 mẫu (5.475 mẫu đơn, 1.797 gộp) 9.081 người.

Kết quả khẳng định có 62 ca dương tính (giảm 09 ca so ngày hôm qua), cụ thể: 54 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (tăng 22 ca so với hôm qua); 04 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 27 so với hôm qua); 04 ca trong cộng đồng (giảm 04 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc

Tổng số ca dương tính: 7.700 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Chuẩn bị kích hoạt lại các hoạt động trong 3 tháng cuối năm

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, trong 8 tháng qua, kinh tế - xã hội tỉnh chưa đạt kỳ vọng, do tỉnh phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 và lấy mục tiêu sức khỏe người dân làm trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các ngành, các cấp phải linh hoạt, chủ động hơn; đồng thời đề ra 05 mục tiêu để thực hiện từ đây đến cuối năm: Tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh (mang yếu tố quyết định); ổn định cuộc sống của người dân; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư công; tăng cường giải quyết những vấn đề liên quan thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư trong tình hình mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Chủ tịch UBND tỉnh thăm Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

Đáng chú ý trong phác đồ điều trị, ngoài kết hợp giữa y học hiện đại và cổ truyền, Bệnh viện còn nghiên cứu, pha chế nhiều loại dung dịch có tác dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ các loại thảo dược như: Cây é tía, rễ tranh, cúc hoa, thảo quyết minh v.v.; đồng thời khuyến cáo người bệnh thường xuyên vận động, luyện tập thể dục, thư giãn, tạo tâm lý thoải mái, giảm lo lắng, từ đó giúp người bệnh mau chóng phục hồi.

Qua thực tế điều trị và tổng hợp báo cáo của các y, bác sĩ trực tiếp theo dõi, điều trị các ca mắc Covid-19 bằng thuốc cổ truyền tại Bệnh viện cho thấy, bệnh nhân có phản hồi rất tích cực. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Hai ca dương tính Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần phát hiện qua sàng lọc

Theo lãnh đạo Bệnh viện, đây là 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại bệnh viện và được phát hiện thông qua sàng lọc ngay từ ban đầu nên không có yếu tố lây lan bên ngoài. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao Bệnh viện đã xử lý đúng quy trình, có phản ứng kịp thời, đúng quy trình ngay khi phát hiện có trường hợp dương tính, đảm bảo an toàn cho nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Nghiên cứu đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển KT-XH

Theo đó, trên cơ sở tiến hành nghiên cứu, đánh giá chi tiết, toàn diện ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến phát triển ngành, lĩnh vực, ngành chức năng đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hướng đến xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững hơn, có khả năng thích ứng với các biến động từ bên ngoài và bên trong; nhận diện những cơ hội, yếu tố thuận lợi để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nắm bắt thời cơ, thu hút đầu tư và nguồn lực bên ngoài. Kết quả nghiên cứu là cơ sở vững chắc để đề xuất các kịch bản, giải pháp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949